



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ 77kaoded.com กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>Bike อุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จัดการซ่อมใหญ่พิธีเปิด ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีการนำสื่อมวลชนเข้าชมจุดไฮไลต์ต่างๆ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 9 ธ.ค. จากนั้นเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงจักรยานนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพ คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ไปกลับรวมระยะทาง 39 กิโลเมตร</p> <p>ด้าน นพ.จินฉนพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม กล่าวว่า สธ.ได้ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยให้ดำเนินการจัดหาสถานพยาบาล การคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยจัดวางจุดทีมแพทย์และปฐมพยาบาลเป็นระยะ ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ควรกำหนดระยะทางปั่นให้เหมาะสม งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชม. พักผ่อนให้เต็มที่ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรจดข้อมูลโรค ยาที่ใช้ ประวัติแพ้ยา กรู๊ปเลือด เบอร์โทรติดต่อญาติ เพื่อเป็นข้อมูลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผูกข้อมือด้วยผ้าสีเหลือง ปั่นในเลนซ้ายสุด หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุให้หลบเข้าข้างทาง และแจ้งขอความช่วยเหลือจากบุคลากรสธ. หรือจิตอาสาในบริเวณงาน หรือโทรสายด่วน 1669</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ โลกทรรศน์ใหม่</p> <p>มติชน คอลัมน์คอลัมน์ ทอล์คคออฟเดอะทาวน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-กล่าวว่า การที่ต่างประเทศยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชา ทำให้มีหลายหน่วยงานออกมาคัดค้าน น่าจะถือเป็นข้อพึงปฏิบัติในการพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า คำขอรับสิทธิบัตรอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ กรณีคำขอวิธีใช้รักษาและการจดสารธรรมชาติจากพืช ที่มีอยู่ในภูมิปัญญาของไทยมาแต่ดั้งเดิม ควรยกคำขอทันที ในกรณีที่คำขอผ่านมาถึงขั้นประกาศโฆษณา หากไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นอำนาจของอธิบดีที่จะยกคำขอ และเมื่ออยู่ในขั้นตรวจสอบการประดิษฐ์ ต้องเร่งตรวจสอบสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ถ้าไม่มีความใหม่หรือมีนวัตกรรมที่สูงขึ้น ต้องยกคำขอ ทั้งนี้ สารสกัดจากกัญชา ถือเป็นสารสกัดจากพืช ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ เมื่อมีการปลดล็อกกัญชา รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ โดยครอบคลุมถึงแพทย์พื้นบ้าน ผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ความควบคุม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร</p> <p>-เสนอบทความโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นเรื่องกัญชาของ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐดังนี้ 1.รัฐควรเปิดเสรีการปลูก ผลิต การสกัด 2.รัฐจะต้องส่งเสริมการวิจัยสายพันธุ์กัญชา รวมถึงวิจัยผลิตภัณฑ์ และปกป้องสิทธิบัตรสายพันธุ์กัญชาของไทย 3.รัฐจะต้องเป็นทัพหน้าให้กับประชาชนหรือเอกชนในการไปเปิดตลาดในต่างประเทศ ใช้เครือข่ายทางพาณิชย์ หรือหอการค้าที่เรามีให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ สิ่งที่รัฐควรจะสนับสนุนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คือ 1.รัฐควรให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกทาง เพื่อกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 2.รัฐควรจะทำลายสิ่งกีดขวางในการเข้าสู่ตลาด การให้ใบอนุญาตต้องไม่ให้เป็นการล็อกสเปกให้กับเอกชนบางราย และรัฐควรสนับสนุนและให้ใบอนุญาตผู้ที่ จะปลูก ผลิต หรือสกัด ให้มีการทำการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมด้วยเสมอ 3.รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายการห้ามผูกขาดทางการค้า</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ก.ม.นิวเคลียร์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับแก้ไข เปิดเผยว่า กมธ.ได้ประชุมครั้งสุดท้ายและพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาไท สำนักข่าวอิศรา	วันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยยืนยันตามร่างฉบับเดิมของรัฐบาล ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การแยกเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในสถานพยาบาล ออกจากการกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาให้รมว.สธ. เป็นผู้ดูแล สำหรับขั้นตอนต่อไป นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ. เตรียมที่จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อให้สนช.พิจารณา คาดว่าจะได้รับการพิจารณาก่อนปีใหม่และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ทุกคน
มติชนออนไลน์	คำตอบแทน อสม. -เสนอข่าว นายจรัส เลาสัตย์ ประธานชมรม อสม. อ.เมืองพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้อัดฉีดงบประมาณให้กับอสม.ทั่วประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าป่วยการเดือนละ 1,000 บาท ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญกับ อสม. จึงเกิดขวัญและกำลังใจอย่างมาก และมั่นใจว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายนี้ไปอย่างต่อเนื่อง
เว็บไซต์ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์mthai newtv	เตือนภัยยาแพทย์พื้นบ้าน -เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ขวบ มีตุ่มหนองเล็กๆ ที่คางสองเม็ด ญาติเข้าใจว่าเป็นตานขโมย ไปหาหมอบ้าน ได้ยาต้มมากินและทา หลังจากนั้นแผลลุกลามขยายวงกว้างเป็นน้ำเหลือง เนื้อเยื่อเปื่อย จึงย่นแนะนำให้หยุดกินยาต้ม หยุดทายาหมอบ้าน และรักษาโดยการทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือ เช็ดแผลด้วยยามาเชื้อและให้ยากินต้านเชื้อร่วมด้วย รอติดตามอาการคงจะดีขึ้นในเร็ววัน พร้อมทั้งเตือนให้ระวังการใช้ยาหม้อ ยาต้ม ในเด็ก หากโรคลุกลามรีบหยุดยาแล้วไปพบแพทย์
ไทยรัฐ สปริงนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	คลินิกถอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนคลินิกถอยน้ำศรีสวัสดิ์โมเดล เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีคลินิกอยู่บนแพลอยน้ำในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ดำเนินงานภายใต้กลไก พชอ. พร้อมมีบริการนวดเพื่อสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์พยาบาล สหวิชาชีพ จากรพ.ท่ากระดาน และทีมอาสาสมัครจากทั่วประเทศ เปิดให้บริการในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและหนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัยของ จ.กาญจนบุรี ด้าน นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 กล่าวว่า มีแผนพัฒนาศักยภาพคลินิกถอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4 ด้าน คือ บุคลากร (Staff) ระบบบริการ (Service) ศักยภาพของบุคลากร (Skill) และ ระบบ (System) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Data Health Center และระบบประกันสุขภาพ
มติชน	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 พบผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย บุรีรัมย์ ระยอง และสงขลา จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงหนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของไทย มีประวัติถูกสุนัขของตัวเองที่เลี้ยงไว้กัดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากโรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้สัตว์หุงดงได้ง่าย แม้จะเป็นสุนัขในบ้านที่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว แต่อาจได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการที่สุนัขไปเล่นกับสุนัขจรจัดนอกบ้านได้ จึงขอแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อพิษสุนัขบ้า
ข่าวสด	ภัยหนาว -เสนอข่าว นายเจริญ กาญจนปัญญาพันธ์ นายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา เปิดเผยว่า อำเภอเชียงคำได้สำรวจผู้ประสบภัยหนาวทั่วพื้นที่ พบว่า มีผู้ประสบภัยหนาวกว่า 10,000 ราย ไม่รวมพระสงฆ์ จึงได้ประสานงานเจ้าคณะอำเภอเชียงคำสำรวจพระสงฆ์ในพื้นที่ อ.เชียงคำ เพื่อร่วมกันจัดหาผ้าห่มหรือเครื่องกันหนาวถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป ด้าน นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สสอ. เชียงคำ เตือนประชาชนที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ว่า เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายอย่างมาก การทำให้ร่างกายอบอุ่นที่เหมาะสมคือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอทุก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	วัน รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ สวมเสื้อผ้าหนาๆ
ข่าวสด	<p>กระเช้าปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต แนะนำผู้บริโภคเลือกกระเช้าปีใหม่ที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะต่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากแสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร, วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่</p>
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น	<p>เรือนจำนครพนมประกาศเขตปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายรังสรรค์ คำภีรานนท์ รองผู้ว่าฯ นครพนม พร้อมด้วย นายจรรยา เห่งลา ผบ.เรือนจำกลางนครพนม นพ.ฉัตรพิภกร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครพนม กว่า 1,500 คน ร่วมเปิดกิจกรรมนำร่องประกาศเป็นเรือนจำสีขาว ปลอดบุหรี่ ภายใต้อำนวยการของ นพ.สสจ.นครพนม และสคร.ที่ 8 จ.อุบลราชธานี เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ สอดคล้องกับมาตรการปลอดบุหรี่ในเรือนจำ ตามพ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2560 และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้ผู้ต้องขังลดเลิกอบายมุข ยาเสพติด ทุกชนิด สร้างสุขภาพ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ยื่นขอไทยเป็นมรดกโลก</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ได้ส่งหนังสือยืนยันการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมไทย เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนในรอบปี 2562 เรียบร้อยแล้ว</p>
เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์อจัน เว็บไซต์mfhai ไทยรัฐออนไลน์ เชียงใหม่นิวส์	<p>พยาธิไซฟิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นายคำ แสงส่อง หรือ อายุ 77 ปี ชาวบ้านหนองแฝก หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีรอยแผลบริเวณแขนและตามลำตัวหลายแห่ง ระบุว่าเกิดจากพยาธิที่ซ่อนไชอยู่บนผิวหนัง โดยเป็นคนชอบกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้เดินทางไปพบแพทย์ที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ แพทย์ระบุว่า พยาธิที่ซ่อนไชออกจากผิวหนังเป็นพยาธิตัวจิ๋ว และได้ให้ยาฆ่าพยาธิมารับประทานติดต่อกัน 5 วัน ซึ่งอาการทุเลาขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีพยาธิซ่อนไชออกมาจากผิวหนัง</p> <p>ด้านนางนิตยา อินทร์ใจ ผอ.รพ.สต.หนองแฝก กล่าวว่า ได้แนะนำให้นายคำไปตรวจกับรพ.ใหญ่ เพื่อจะได้วินิจฉัย และรักษาได้ถูกต้อง และขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ควรปรุงให้สุกก่อนเพื่อสุขภาพและอนามัย</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>คดีล้วงละเมิดทางเพศเด็กชาย</p> <p>-เสนอข่าว ตร.คุมตัว นายวาสนา ผิวซ่า อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาคดีกระทำเราา ด.ช.เอก (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี โดยมีการล้วงละเมิดทางทวารหนัก และใช้ถุงหิ้วพลาสติกสวมแทนถุงยางอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถุงหิ้วพลาสติกทำมาจากพลาสติกชนิดหยาก ลักษณะบาง ไม่ทนต่อแรงเสียดสี ที่สำคัญไม่มีสารหล่อลื่น ง่ายต่อการฉีกขาด ต่างจากถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ มีหลายขนาดเหมาะกับผู้ใช้ มีความยืดหยุ่นสูง มีสารหล่อลื่น สามารถใช้ป้องกันโรคติดต่อ หรือป้องกันการตั้งครรภ์ ขณะมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่เป็นข่าว บุคคลที่ก่อเหตุน่าจะมีอาการผิปกติ ขอย้ำว่า ห้ามใช้ถุงหิ้วพลาสติกแทนถุงยางอนามัยโดยเด็ดขาด เพราะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันโรคใด ๆ ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ติดตั้งตู้หยอดถุงยางอนามัยไว้ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 20,000 จุด ถือว่าสะดวกต่อการเข้าถึง</p>
เดลินิวส์	<p>อุบัติเหตุบนถนน</p> <p>-เสนอรายงานโดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกโดยเฉลี่ยวันละ 24 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปีที่แล้วอยู่ที่ 1.35 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 100,000 คน เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยช่วงอายุของผู้เสียชีวิตซึ่งพบมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5-29 ปี ภูมิภาคซึ่งพบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดคือแอฟริกา ส่วนปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับ และการใช้ความเร็วเกินกำหนด</p>